

**นศ.มช.-มธ.จี้มหา'ลัย  
หั่นค่าเทอม30-50%  
ลดภาระช่วง'โควิด'  
มอ.แจกกว่า500ทุน**  
น.ศ.มช.จี้มหา'ลัยลดค่าเทอม  
30% ลดผลกระทบโควิด  
ธรรมศาสตร์จี้คืน 50%  
รณรงค์ติดแฮชแท็ก  
(อ่านต่อหน้า 7)

## ต่อจากหน้า 1 หั่นค่าเทอม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม นายกาญจน์ วัชรบติ ชัยชาญ นายกสโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ เชียงใหม่ (สมช.) เปิดเผยมติการเรียกร้องของนักศึกษาเพื่อขอให้ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาลดค่าเทอมปี 2564 ในช่วงโควิดระบาดได้สำรวจและสอบถามความคิดเห็นนักศึกษา โดยตอบแบบสอบถาม พบว่านักศึกษากว่า 60% ได้ขอลดค่าเทอมอย่างน้อย 20-30% จากเดิมปีที่แล้วขอลดเพียง 10% เท่านั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง โดยขอลดค่าเทอมทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน ปีที่แล้วมหาวิทยาลัยได้ตอบสนองข้อเรียกร้องนักศึกษาบางส่วนแล้ว ปีนี้จึงขอลดค่าเทอมมากกว่าปีที่แล้ว พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบโควิดมากขึ้น ส่วนการแจกซิมไอโฟนหรืออินเทอร์เน็ตให้นักศึกษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรียนทางออนไลน์นั้น ถือเป็นเรื่องดี แต่อยากให้ติดตั้งคอมพิวเตอร์หรือนัดบุ๊กตามจุดบริการสาธารณะในมหาวิทยาลัยเพิ่มเพื่อให้นักศึกษาใช้เรียนและค้นหาข้อมูล ถ้าเป็นไปได้อยากให้แจกแท็บเล็ตให้นักศึกษาฟรีเพื่อเรียนที่บ้านหรือหอพักนอกมหาวิทยาลัยด้วย

“ส่วนมาตรการระยะยาว กำลังสำรวจและรวบรวมความต้องการนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ก่อนประชุมและเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาในสัปดาห์หน้า โดยเฉพาะเรื่องขอลดค่าเทอม 30% ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน อยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลขอจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นงบอุดหนุนค่าเทอมโดยตรง ถ้าเป็นไปได้อยากให้งดหรือยกเว้นค่าเทอมนักศึกษาจนกว่าสถานการณ์โควิดคลี่คลาย” นายกาญจน์ วัชรบติกล่าว

รศ.ดร.ประยุตต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) มีความห่วงใยต่อนิสิตในสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ระลอกแรกจนระลอกเมษายนถึง

ปัจจุบัน ปี 2564 เรื่องค่าใช้จ่ายทาง มมส ได้ออกมาตรการการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้นิสิต ทั้งลดค่าเทอม ค่าหอพัก ให้ทุนการศึกษา ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รวมเป็นเงินมากกว่า 240 ล้านบาท ประกอบด้วย ลดค่าเทอม 50% ภาคเรียนที่ 3/2562, ภาคเรียนที่ 1/2563 ลดค่าเทอม 10% ภาคเรียนที่ 2/2563 ลดค่าเทอม 10% (รวมเป็นเงินประมาณ 130,000,000 บาท) ลดค่าหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2562 ฟรีค่าหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2563 ลดค่าหอ 50% ภาคเรียนที่ 2/2563 ลดค่าหอ 50% (รวมเป็นเงินประมาณ 15,000,000 บาท) ช่วยเหลือนิสิตด้วยการให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ 2563 รวม 4,500,000บาท

“ล่าสุด มมส ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการช่วยเหลือและเยียวนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ฉบับที่ 3 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 3/2563 ลดค่าเทอม 50% ลดค่าหอพัก 50% และภาคเรียนที่ 1/2564 ลดค่าเทอม 10% ลดค่าหอพัก 50% สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปีภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 3/2563 ลดค่าเทอม 15% และภาคเรียนที่ 1/2564 ลดค่าเทอม 10% รวม

เป็นเงิน 83,000,000 บาท และเตรียมให้ทุนการศึกษาอีกจำนวน 4,000,000 บาท ในปีงบประมาณ 2564 รวมถึงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่นิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด

นายสุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทั้ง 5 วิทยาเขต ต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ต่อเนื่องจนถึงปีนี้ โดยมีทั้งการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดค่าหอพัก รวมถึงจัดงบประมาณในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ในปีการศึกษานี้ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯได้หารือร่วมกันยังคงลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 20 ค่าหอพักร้อยละ 10 และจัดสรรงบประมาณให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในทุกคณะทั้ง 5 วิทยาเขต 45 ล้านบาท โดยพบว่าในหลายคณะมีนักศึกษายื่นขอสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัว

“โดยที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ซึ่งใช้งบประมาณของฝ่ายเอง ได้เปิดให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องขอรับทุนการศึกษานั้น ในปีนี้พบว่ามีนักศึกษายื่นเรื่องประมาณ 700 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามากกว่าเท่าตัว และพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือเกือบ 500 คน นอกจากนั้นในคณะต่างๆ มีนักศึกษายื่นขอทุนการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ในแต่ละรายจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาตามความจำเป็น” นายสุพจน์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักศึกษาและองค์กรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมติดแฮชแท็ก #มธคืนค่าเทอม พร้อมโพสต์ข้อความและรูป ดังนี้ ธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน แล้วนักศึกษาคือประชาชนหรือไม่? ในสถานการณ์เช่นนี้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าเทอม 1/2564 จะเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ดังนั้น พวกเราจึงเห็นสมควรว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควรจะสนับสนุนนักศึกษาโดยการลดค่าเทอมให้นักศึกษาและคืนค่าเทอมนักศึกษาที่ได้

จ่ายไปแล้ว เป็นสัดส่วนอย่างน้อย 50%  
ทั้งนี้ นักศึกษาและผู้บริหารได้มีการคุย  
กันในเรื่องของหลักการและเหตุผลกันมา  
มากเกินพอแล้ว แต่ผู้บริหารยังคงไม่ใส่ใจ  
ต่อเสียงของนักศึกษา ยังคงเรียกเก็บค่า  
เทอมตามอัตราปกติ องค์กรนักศึกษ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) จึงขอ  
เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ร่วมติด #มธคืนค่าเทอม เพื่อแสดงพลังและ  
ส่งเสียงไปยังผู้บริหารว่าพวกเราเดือดร้อน  
กันมากพอแล้ว เมื่อไหร่คุณถึงจะเยียวยา  
พวกเรา